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ผู้เชี่ยวชาญจาก ส.อ.ท.รับเหล็กเส้น ข้ออ้อยขาดตลาดแคร่ะยะสั้น หลังโรงงานผลิตแบบ IF ไม่ไดม้าตรฐาน
ถูกปิดกิจการ ระบุขอเวลาปรับตัว ยันมีเพียงพอต่อความต้องการ 

จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าเหล็กขาดตลาดในประเทศไทย จนท าให้อุตสาหกรรมก่อสร้างสะดุด ต่อเร่ืองดังกล่าว
นายนาวา จันทนสุรคน รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และผู้เชี่ยวชาญกลุ่มอุตสาหกรรม
เหล็ก เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้ขาดตลาดทัง้หมด จะมีปัญหาก็แค่เหล็กเส้น และ
เหล็กข้ออ้อย แต่ก็ถือว่าไม่ได้ขาดตลาด  

โดยมีสาเหตุมาจากโรงงานเหล็กที่เป็นกระบวนการผลิตเหล็กที่ใช้เตาหลอมที่ใช้ความร้อนจากการเหนียว
น าไฟฟา้ในการหลอม  หรือเตา IF (Induction Furnace process) ในประเทศถูกปิดไปหลายโรงานจากการผลิตที่
ไม่ได้มาตรฐาน มอก. 

ทัง้นี้ จึงท าให้เกิดเหตุการณ์ที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้างต้องไปสั่งซื้อเหล็กจากโรงใหม่ จึงท า
ให้เกิดความล่าช้าในการรอสินค้า หรือเรียกว่าต้องต่อคิว  

อย่างไรก็ดี ต้องยอมรับว่าปัจจุบันถือว่าเป็นช่วงปรับตัว เนื่องจากโรงงานผลิตเหล็กแบบ IF ไม่ได้
มาตรฐานเป็นจ านวนมาก จากการตรวจสอบของทีมตรวจการณ์กระทรวงอุตสาหกรรม 

“ในความคิดเห็นส่วนตัวมองว่าสถานการณ์ดังกล่าวเป็นการปรับตัวชั่วคราวของโรงงานเหล็กที่ยังเปิด
กิจการอยู่ โดยต้องเรียนว่าโรงงานผลิตแบบเตา IF ที่ผลิตได้ตามมาตรฐานก็มีบ้าง ส่วนโรงงานผลิตแบบเหล็กที่



ผ่านกระบวนการหลอมด้วย Electric arc furnace (EF) ก็มีในไทย และสามารถเพ่ิมก าลังการผลิตได้ เพียงแต่
จะต้องเพ่ิมเร่ืองจ านวนคนงานให้มากกว่าที่มีอยู่ และต้องมีเวลาปรับตัว“ 

อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ผู้ซ้ือ หรือผู้รับเหมาสะท้อนออกมาน่าจะเป็นเร่ืองของราคาที่เพ่ิมสูงข้ึน จากการซ้ือ
ผลิตภัณฑ์จากเตา IF ซึ่งมีกระบวนการผลิตที่อาจจะควบคุมคุณภาพได้ไม่ดีพอ หรือถูกด าเนินคดีอยู่จากการโกง
ภาษีมูลเพ่ิม เป็นต้น 

”ผู้ซ้ือหรือผู้รับเหมาน่าจะบ่นเร่ืองราคาที่เพ่ิมสูงข้ึน แต่หากจะให้มาขายเท่ากับราคาที่ผลิตจากเตา IF ก็คง
เป็นไปไม่ได้ เนื่องจากคุณภาพไม่เท่ากัน“ 

นายนาวา กล่าวอีกว่า ในระยะกลางเชื่อว่าไม่น่าจะเกิดปัญหา เพราะมีก าลังการผลิตที่ล้นเหลือ เพียงแต่
ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเท่านัน้ โดยได้มีการเน้นย ้ากับสมาชิกอุตสาหกรรมเหล็กของ ส.อ.ท. ที่ยังเปิดกิจการ ซ่ึง
มีทั้งกระบวนการผลิตแบบเตา IF ที่ผลิตได้คุณภาพตามมาตรฐานและเตา EF ดูแลเร่ืองการความต้องการของ
ตลาด (Suppy) ให้เพียงพอ  

”มั่นใจว่าในระยะกลางเหล็กเส้น และเหล็กข้ออ้อยจะไม่ขาดตลาดอย่างแน่นอน เพียงแต่ในระยะสั้นนี้
อุตสาหกรรมก่อสร้าง หรือรับเหมาอาจจะมีปัญหาบ้าง เนื่องจากบางรายอาจจะไปตกลงราคาด้วยการใช้เหล็ก IF 
แต่เมื่อต้องเปล่ียนมาใช้เหล็กแบบ EF ซ่ึงราคาสูงกว่า ท าให้ต้นทุนเพ่ิมสูงข้ึน ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดียิ่ง
ท าให้ล าบากมากขึ้น“ 

นายนาวา กล่าวอีกว่า เข้าใจและเห็นใจผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง หรือผู้รับเหมา แต่ก็ต้องยึดเร่ือง
ความปลอดภัย และมาตรฐานเป็นหลักเป็นล าดับแรก 

อย่างไรก็ตาม ต้องเรียนว่าผลิตภัณฑ์เหล็กเป็นสินค้าที่ถูกควบคุมโดยกรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิชย์ หากฉวยโอกาสข้ึนราคาเกินความเป็นจริงก็จะถูกควบคุมมากยิ่งข้ึน จึงได้มีการย ้าเตือนกับสมาชิกโดย
ตลอด 

 


